

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ทช.ผุดสะพานเชื่อมระบบนิเวศแห่งแรกของไทย บนถนน รย.๔๐๖๐"ระยอง-จันทบุรี"
(ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ หน้า ๑๑)

ข่าวเว็บไซต์

ทส. ชูหมู่บ้านต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “ไม่เผา เราจ่าย” แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควันที่ยั่งยืน
(ผู้จัดการออนไลน์ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) <https://mgronline.com/greeninnovation/detail/๙๖๖๐๐๐๐๐๓๘๔๒๒>

ชาวหาดใหญ่ร้อง พบนายทุนลอบตัดไม้ รุกป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบข้าราชการเอี่ยว

(chmplus ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) <https://chmplus.com/news/social/๓๘๕๓๐๗>

ชาวแม่ป่านยื่นผู้ว่าลำปาง “ไม่ทำตาม คทช.-ยื่นต่อองคมนตรี-ฟื้นฟูวิถีกะเหรี่ยง” (greennews ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://greennews.agency/?p=๓๔๔๕๔>

นายอำเภอวังน้ำเขียว ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันกระทิงออกนอกพื้นที่ (ปัญหากรชนกระทิง)

(สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG๒๓๐๔๒๖๒๐๖๕๔๕๒๓>

ลิงแสมสังเวศ ๓ ชีวิต เจอแก๊งค์ค้าสัตว์ข้ามชาติ (ch๗HD ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖)

<https://news.ch๗.com/detail/๖๓๙๘๓๒>

ทช. ผุดสะพานเชื่อมระบบนิเวศแห่งแรกของไทย บนถนน รย.4060 "ระยอง-จันทบุรี"

ผู้จัดการรายวัน360° - ทางหลวงชนบทสร้างสะพานเชื่อมระบบนิเวศแห่งแรกในไทย บนถนนสาย รย.4060 จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี งบ 587 ล้านบาท เชื่อมป่าเขาอ่างฤๅไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง คาดเสร็จกลางปี 2568 เพิ่มความปลอดภัยของสัตว์ป่า หนูนท่งเทียว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา, แก่งหางแมว จังหวัดระยอง, จันทบุรี "สะพานเชื่อมระบบนิเวศแห่งแรกในประเทศไทย" เพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และเพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้แก่ประชาชน รวมถึงร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 587.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2568 ต่อไป

ทช.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 4+525 ถึง กม.ที่ 5+155 และบริเวณ กม.ที่ 9+517.25 ถึง กม.ที่ 9+937.25 บนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา, แก่งหางแมว จังหวัดระยอง, จันทบุรี เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จากเดิมที่มีถนนคั่นกลางมาเป็นสะพาน



ทั้งนี้ เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ รวมทั้งได้มีการรื้อถนนเดิมบางส่วนเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเดินลอดใต้สะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณพืช ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดย ทช. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะของการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้มีความกว้างเท่ากันคือ 11 เมตร รองรับจราจร 2 ช่องทาง (ไป-กลับ) โดยสะพานแห่งที่ 1 มีความยาวรวม 630 เมตร และสะพานแห่งที่ 2 มีความยาวรวม 420 เมตร นอกจากนี้ทั้งสองสะพานยังมีที่จอดรถบนสะพาน มีความยาวด้านละ 30 เมตร ทั้งสองด้านของสะพาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้ที่สนใจสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เดินผ่านหรืออาศัยอยู่ในบริเวณสะพาน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทางหนึ่ง.

ทส. ชูหมู่บ้านต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “ไม่เผา เราจ่าย” แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควันที่ยั่งยืน

เผยแพร่: 26 เม.ย. 2566 11:03 ปรับปรุง: 26 เม.ย. 2566 11:03 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัด ทส. ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน สั่งเกาะติดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน จนถึงเดือน พ.ค. หลังสื่อเลี้ยงยาว พร้อมเร่งศึกษา และดำเนินการ พื้นที่นำร่องในการใช้กลไกคาร์บอนเครดิตมาเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่

เมื่อวานก่อน (24 เม.ย. 66) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยนายอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอ ประกอบด้วย สถานการณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน, แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 และ 121 โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง, ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน, แนวทางการพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบบ้านสบป่อง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก "ไม่เผา เราจ่าย" ตามแนวทางคาร์บอนเครดิต โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัท วี อีโค จำกัด

ภายหลังการประชุมและรับฟังการบรรยาย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการป่าชุมชนบ้านสบป่อง "ป่าชุมชนบ้านสบป่องกับคาร์บอนเครดิต", นิทรรศการการพัฒนาอาชีพในพื้นที่คทช. คุณภาพลุ่มน้ำลุ่มน้ำ 1,2 อย่างบูรณาการ โดยการส่งเสริมปลูกกล้วยเสื่อแบบเกษตรอินทรีย์ ได้รับการสนับสนุนโครงการจากเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริษัท กู๊ปไต, นิทรรศการบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ภายใต้โครงการหมู่บ้านต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก "ไม่เผา เราจ่าย" โดยการสนับสนุนของบริษัท วี อีโค ซึ่งเป็นนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยการรับซื้อใบไม้โดยไม่นำเอาใบไม้ออกจากป่า

จากนั้น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของและเครื่องบริโภคแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านสบป่อง และสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรฯ และตัวแทนชุมชน

ปลัด ทส. เปิดเผยว่าสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากอยู่ในช่วงภาวะแล้งต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ให้สรุปบทเรียนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการของส่วนงานภาครัฐ และมุ่งเน้นทำความเข้าใจกับชุมชนในเรื่องของปัญหาการเกิดและอันตรายของหมอกควัน

ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย 61

นายจตุพร กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งได้สั่งการให้การศึกษา และดำเนินการพื้นที่นำร่อง ในการใช้กลไกคาร์บอนเครดิตมาเสริมสร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช.

“ด้านการจัดการป่าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีป่าชุมชนจำนวน 210 แห่ง เนื้อที่รวม 308,004 ไร่ ซึ่ง ป่าชุมชนบ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมในการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งดำเนินการตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่จะเกิดประโยชน์ทำให้ป่าชุมชนเป็นแหล่งรายได้เสริมที่มั่นคง ชุมชนได้ดูแลรักษาป่าพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งให้ขยายผลต่อไปในพื้นที่ป่าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป”



ชาวหาดใหญ่ร้อง พบนายทุนลอบตัดไม้ รุกป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบข้าราชการเอี่ยว

26 เม.ย. 2566

มีชาวบ้านใน ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร้องเรียนว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา มีกลุ่มนายทุนนำเครื่องจักรหนักเข้าไปเปิดป่าปรับสภาพพื้นที่ทำเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังพบร่องรอยตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุด อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้ชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบให้ถึงที่สุด หลังทราบว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของชาวสงขลา

สายน้ำลำธารที่เริ่มแห้งขอด เป็นสัญญาณเตือนที่ชี้ให้เห็นว่า ป่าต้นน้ำที่เคยสมบูรณ์ มีน้ำไหลลงไปหล่อเลี้ยงผู้คน ทั้งในอำเภอหาดใหญ่และในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

ภาพมุมสูงจากชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร เผยให้เห็นสภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ในท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ กำลังถูกคุกคามจากกลุ่มนายทุน บุกรุกใช้เครื่องจักรเข้ามาเปิดป่า ปรับสภาพทำเป็นลักษณะแบบขั้นบันได ขยายขอบเขตกินเนื้อที่ป่าหลายสิบลไร่

เรื่องนี้มีชาวบ้านร้องเรียนไปที่ส่วนกลาง อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ สั่งการให้ นายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร นำกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและในพื้นที่ ร่วมกันขยายผล พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเอาผิดกลุ่มนายทุนกลุ่มนี้ให้ได้ ที่เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้ถึงที่สุด

รอบ ๆ ยังพบร่องรอยตัดโค่น เผาทำลาย และแปรรูปไม้ป่าขนาดใหญ่ออกไป จากป่าที่เคยสมบูรณ์ ขณะนี้สภาพเหลือแต่ตอ นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอีกหลายจุด ผู้บุกรุกลักลอบกานต้นไม้เพื่อไปไม้ใหญ่ยืนต้นตาย นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการของขบวนการคนกินป่า เพื่อเอาไว้อ้างว่าที่บริเวณนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์

โดยเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง) ลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่ขณะนั้นไม่พบผู้กระทำความผิด จึงไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทุ่งตำเสา ในฐานะความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 แต่หลังจากนั้น กลับพบข้อมูลว่า คนกลุ่มนี้ยังไม่หยุดเคลื่อนไหว และไม่เกรงกลัวกฎหมาย

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบพฤติกรรมของกลุ่มขบวนการที่เข้ามาครอบครองพื้นที่ป่า ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันหลายพื้นที่ โดยจะปลูกต้นทุเรียนแทรกไว้ เมื่อต้นทุเรียนรอดยืนต้นได้ และต้นไม้ป่าที่กานไว้ยืนต้นตายแล้ว ก็จะตัดโค่นออกกลายเป็นสวนทุเรียน ที่ใช้อ้างยัดการครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ พบว่าบริเวณนี้ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ ไม่มีการสำรวจถือครองตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เนื่องจากมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ จากการสืบสวนขยายผล ชุดพยัคฆ์ไพร พบว่าผู้ที่เข้ามาบุกรุกครอบครอง เป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ผืนใหญ่ที่มีแนวเขตติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดนงาช้าง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ ต่อเนื่องถึงคนในเมืองหาดใหญ่

ชาวแม่ป่านยื่นผู้ว่าลำปาง “ไม่ทำตาม คทช.-ย่นต้องโฉนดชุมชน-พื้นวิถีกะเหรี่ยง”

26/04/2023 กองบรรณาธิการ GreenNews

ตัวแทนชาวบ้านสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จ.ลำปาง ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ ลำปาง เรียกร้องให้หยุดคุกคามชาวบ้าน ชุมชนบ้านแม่หมีโน และแม่หมีจกปก อ.เมืองปาน เพื่อกดดันให้แก้ปัญหาป่าไม้ที่ดินตามแนวทาง คทช. ของรัฐบาล

ประกาศไม่รับทางออกแบบ คทช. ย่นต้อง “โฉนดชุมชน พร้อมพื้นวิถีชีวิตชุมชนกะเหรี่ยง” เท่านั้น

รองผู้ว่าฯ รับหนังสือ-รับปากนำไปพิจารณา



ยื่นผู้ว่าลำปาง

วานนี้ (25 เม.ย. 2566) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จ.ลำปาง ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดลำปาง ยื่นหนังสือถึง ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อร้องเรียนกรณีชาวบ้านชุมชนบ้านแม่หมีโน และ แม่หมีจกปก หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ข่มขู่คุกคามให้ปลูกป่าในพื้นที่ทำกินของตนเอง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตั้งแต่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา

“การดำเนินการแก้ไขปัญหาป่าไม้ – ที่ดิน ชุมชนบ้านแม่หมีโน และแม่หมีจกปก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ฟีมูฟ) ได้มีการหารือพูดคุย และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันมาก่อนหน้านี้

จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 1 ก.พ. 2565 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอของฟีมูฟ กรณีขอให้ยกระดับโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการที่ดินตาม มาตรา 10 (4) ของ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคในพื้นที่ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ เมื่อ 21 มี.ย. 2565 และสรุปแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวงบ้าน

23 มี.ค. 2566 ได้มีการจัดประชุมดำเนินการ คทช. ของเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมให้ชาวบ้านลงลายมือชื่อเพื่อยินยอมในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ซึ่งมีชาวบ้านที่ลงลายมือทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เนื่องจากความไม่เข้าใจในการดำเนินการดังกล่าว

โดยกลุ่มตัวแทนชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยจึงรวมตัวกันในนามสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้ยื่นหนังสือเพื่อยืนยันคัดค้าน และให้ชะลอการดำเนินการ คทช.ในพื้นที่ จนกว่าจะมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนของรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 เรื่องการดำเนินการแนวทางโฉนดชุมชนตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตาม มาตรา 10 (4) และแนวให้ดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 ได้มีประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เรื่อง การอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 อ้างว่ามี การเข้าทำประโยชน์ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 30 มี.ย. 2541 จำนวน 28 ราย 39 แปลง และ

หลังมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541 จำนวน 34 ราย 62 แปลง ไม่มาแสดงตนในการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หากไม่มาแสดงตนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ติดประกาศ โดยติดประกาศไว้ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และทำหนังสือแจ้งเจ้าของแปลงที่ดินทราบแล้ว

หากไม่มาแสดงตนตามเวลาที่กำหนดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอคืนพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่มาปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพป่า หรือจัดตั้งป่าชุมชน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป” หนังสือร้องเรียน ระบุ



เจ้าหน้าที่ “กตสัน-ชมชู่”?

“หนังสือดังกล่าวเป็นลักษณะการกดดัน ชมชู่ ให้ชุมชนต้องปฏิบัติตามหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการเท่านั้น และภายหลังยังกดดันให้ชาวบ้านที่มีความประสงค์ไม่ร่วมแนวทาง คทช. มีความกังวล และสร้างความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติ” ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ลำปาง กล่าว

“ชาวบ้านได้มีการยื่นหนังสือที่ สกน.พิเศษ / 2566 เมื่อในการประชุมวันที่ 23 มี.ค. 2566 เพื่อแสดงความเจตจำนงในการดำเนินการในพื้นที่ โดยเป็นหนังสือแล้ว ตามแนวทางการดำเนินการที่แก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลที่ผ่านมากับตัวแทนหน่วยงานที่เข้ามาจัดเวทีกับชุมชน” สกน. ลำปางกล่าว

3 ข้อเรียกร้อง

“ดังนั้น ชุมชนบ้านแม่หมีโน และแม่หมีจกปก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) จึงมีข้อเรียกร้องกับท่านดังนี้

1. ยุติการชมชู่ คุกคาม บังคับ ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่หมีโน และแม่หมีจกปก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ตัวแทนชุมชนบ้านแม่หมีโน และแม่หมีจกปก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงยืนยันไม่ดำเนินการ ตาม คทช. ในพื้นที่ของชุมชน
3. การดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าด้วยเรื่องโฉนดชุมชนและ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ให้ยุติการดำเนินการใด ๆ ที่จะสร้างความเดือดร้อน และความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน และชุมชนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติ” หนังสือร้องเรียนระบุ หนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับหนังสือ และรับปากว่าจะนำเรื่องร้องเรียนไปพิจารณา

นายอำเภอวังน้ำเขียว ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันกระทิงออกนอกพื้นที่ (ปัญหากระทิงกระทิง)

26 เม.ย. 2566



วันนี้ (26 เม.ย.66) เวลา 10.00 น. นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมกับ สก.วังน้ำเขียว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นม.3 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว อบต.วังน้ำเขียว และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังน้ำเขียว ประชุมและสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันกระทิงออกนอกพื้นที่ (ปัญหากระทิงกระทิง) บริเวณทางหลวงชนบท นม 3052 หมู่ที่ 15 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา



ลิงแสมสังเวย 3 ชีวิต เจอแก๊งค้ายาข้ามชาติ

วันที่ 26 เม.ย. 2566



ลิงแสมสังเวย 3 ชีวิต เจอแก๊งค้ายาข้ามชาติ ยึดของกลางลิงแสม 44 ตัว เตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

วานนี้ (25 เมษายน 2566) นายสมบัติ สุขศรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.10 (อุตรธานี) รายงานว่า เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.10 (อุตรธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.10 (อุตรธานี) เจ้าหน้าที่ สปป.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.6 (หนองแสง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจยึดจับกุมขบวนการลักลอบค้ายาข้ามชาติคัมครองส่งประเทศเพื่อนบ้าน

การตรวจยึดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางประกอบด้วย รถยนต์เนกประสงค์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ลิงแสม 44 ตัว มีชีวิต 41 ตัว ตาย 3 ตัว เหตุเกิดบริเวณริมถนน ทล.2350 กม.14-15 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุตรธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หนองหาน และได้นำของกลางส่งต่อที่สถานีเพาะเลี้ยงขอนแก่นเพื่อดูแลต่อไป